

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2020

## BÁO CÁO

### Tổng hợp giải trình, giải quyết các ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(Theo Công văn số 27/CV-HĐND ngày 30/11/2020 của Thường trực HĐND)

Thực hiện Công văn số 27/CV-HĐND ngày 30/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri tại các Hội nghị Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện; UBND huyện đã giải quyết và báo cáo giải trình kết quả tại Kỳ họp như sau:

#### **I. Về quản lý cơ sở hạ tầng:** có 02 ý kiến

**1. Ý kiến về “Đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri về việc khảo sát thực tế, xem xét nhu cầu, sự cần thiết để lắp đặt thêm đèn chiếu sáng công cộng tại tuyến đường Phan Chu Trinh – Khu dân cư số 2, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và khách du lịch khi lưu thông trên tuyến đường này”.**

**Kết quả giải quyết, trả lời:** Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát các tuyến đường trên địa bàn huyện và cho lắp đặt bổ sung tại Khu dân cư số 2: 07 bóng đèn; Khu dân cư số 5: 02 bóng đèn; Khu dân cư số 9: 03 bóng đèn.

**2. “Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, di dời các trụ điện ra khỏi khu vực đất của hộ dân khu vực Tổ 1 - khu dân cư số 2 vì đã có trụ điện mới thay thế, bà con rất lo lắng vì trụ điện gây mất an toàn cho người dân quanh khu vực, vấn đề này cử tri khu 2 đã có ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết”.**

**Kết quả giải quyết, trả lời:** Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, ngày 30/11/2020 Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 3763/UBND-KT đề nghị Điện lực Côn Đảo giải quyết, trả lời nội dung nói trên và ngày 03/12/2020, Điện lực Côn Đảo có Văn bản số 140/CV-ĐLCEĐ trả lời ý kiến này của cử tri như sau:

“Tháng 10 năm 2019, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư xây dựng mới tuyến đường dây trung hạ thế tại địa bàn Côn Đảo. Hiện các tuyến đường dây trung, hạ thế trên địa bàn huyện Côn Đảo cơ bản đã di dời hết ra khỏi đất các hộ dân trên địa bàn huyện, chỉ còn lại **07 trụ** nằm trong đất các hộ dân thuộc Tổ 1, Khu dân cư số 2. Nguyên nhân chưa thu hồi: do còn có đường dây hạ thế đang hoạt động cung cấp điện cho các hộ dân. Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã có kế hoạch thay thế đường dây hạ thế mới vào Quý I năm 2021 ở khu vực nói trên và sẽ sớm di dời, tháo dỡ trụ điện cũ còn lại ra khỏi đất các hộ dân.

Điện lực Côn Đảo mong các hộ dân Tổ 1, Khu dân cư số 2 thông cảm và mong cử tri chia sẻ do phải thực hiện đồng thời lắp đặt trụ mới, thu hồi trụ cũ lần lượt đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục và một số công việc phải kéo dài sang năm sau, hoàn toàn không phải là không thu hồi hoặc bỏ dỡ”.

## **II. Về giữ gìn vệ sinh - môi trường:** có 01 ý kiến

**1. “Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra nguyên nhân, khắc phục tình trạng bốc mùi hôi thối từ mương thoát nước tại vị trí sát Gara ô tô trên đường Phan Chu Trinh – khu dân cư số 2”.**

**Kết quả giải quyết, trả lời:** Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, ghi nhận tại vị trí mương thoát nước nói trên có nước bị tù đọng; xác định nguyên nhân gây bốc mùi hôi thối xuất phát từ việc một số hộ dân trong khu vực xả thải nước sinh hoạt chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường, trong đó có một hộ sản xuất đậu hũ miếng.

Cơ quan chức năng đã hướng dẫn, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và phối hợp Ban Quản lý Công trình công cộng cho xe hút nước tù đọng đem đi xử lý. Riêng đối với trường hợp hộ sản xuất đậu hũ, cơ quan chức năng đã yêu cầu phải tiến hành xây dựng hầm xử lý nước thải phù hợp và hiện tại hộ này đang trong quá trình xây dựng. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tái kiểm tra để giải quyết dứt điểm vấn đề trên.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp của UBND huyện về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

### ***Nơi nhận:***

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Lưu VT, TH.

**CHỦ TỊCH**